

รับการขึ้นทะเบียนจากอย. เอาไว้ หรือ บางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดกวางเครื่อนั้นเป็นยา ซึ่งก็ ต้องทำการเผยแพร่และทำความเข้าใจ ร่วมกันเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่อย่างไร ก็ตามทางอย. ก็ต้องดำเนินการกับผู้ ที่ฝ่าฝืน โดยการตรวจจับปัญหาที่สอง ก็คือ เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เรา อนุมัตินั้น เราจะอนุมัติเฉพาะข้อความที่เรา เห็นว่าเหมาะสม เช่น บำรุงร่างกาย แต่ ปรากฏว่าผู้ผลิตไปทำการโฆษณาเกินกว่า ที่ได้รับอนุญาต หรือ อาจจะแนบแผ่น เอกสารเพิ่มเข้าไป หรือทำการโฆษณา ให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องสำอาง ซึ่งก็ถือว่าผิด ในเรื่องของการโฆษณาเช่นกันและอาจ ถูกสั่งระงับได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการ ไปแล้ว 10 กว่าราย

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนทำความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้องว่า เราได้รับขึ้น ทะเบียน ในลักษณะที่เป็นตำรับยาแผน โบราณเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์ในลักษณะ อื่นก็จะต้องรอผลการศึกษา พิสูจน์ข้อมูล เพิ่มเติมต่อไป และการจะใช้ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ก็ต้องส่งเสริมให้มีการใช้เฉพาะ ผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น คือ ช่วยบำรุง ร่างกาย หรือสำหรับสตรีวัยที่มีอายุ และควรซื้อจากร้านขายยาเท่านั้น เนื่อง จากกวางเครื่อไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน จึงจำเป็นต้องวางขายในร้านขายยา เพื่อให้ เภสัชกรให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้อง ได้ และสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้เองก็ต้องตระหนัก ไว้ก็คือ ข้อห้ามใช้ ผู้ที่ห้ามใช้ได้แก่ผู้ที่มี อายุต่ำกว่า 35 ปี สตรีตั้งครรภ์ และผู้ที่มี ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งก็ควรตรวจ สุขภาพก่อน เมื่อนั้นผู้บริโภคจึงจะเรียก ได้ว่าใช้กวางเครื่อได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัยที่สุด •

# การคุ้มครองสายพันธุ์ กวางเครื่อ



กวางเครื่อเป็นพืชป่า ซึ่งเป็น สมบัติของชาติร่วมกัน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเราต้องสร้างสำนึกให้ชาวบ้าน รวมทั้ง ชุมชนเข้าใจ เห็นความสำคัญ และเป็นสิ่ง ที่เราต้องหวงแหนไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า สิ่งนี้สำคัญ กว่ากฎหมาย เพราะกฎหมายไม่สามารถ ทำอะไรได้ ถ้าคนเราขาดจิตสำนึก

ขณะนี้ประเทศไทยมีพรบ. พันธุ์ พืช 2518 แก้ไขเพิ่มเติม 535 ระบุว่า รัฐ มন্ত্রীว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ มีอำนาจประกาศให้พืชชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นพืชสงวนได้ การเป็นพืชสงวนนั้น หมายถึง ห้ามส่งออก ยกเว้นเป็นการ อนุมัติจากรัฐมนตรีและเป็นไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น

และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร ได้ลงนามใน ประกาศไปแล้วให้กวางเครื่อ เป็นพืชสงวน เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง 7 ชนิด ได้แก่ ทูเรียน ส้มโอ องุ่น ลำไย ลิ้นจี่ มะขาม และมะพร้าว แต่จุดอ่อนของพันธุ์พืช สงวน พรบ.พันธุ์พืช 2518 บังคับได้ เฉพาะส่วนขยายพันธุ์เท่านั้น ไม่รวม ไปถึงซาก ราก และสารสกัดต่างๆ ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ทำ หนังสือโดยตรงปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ขอให้ประกาศกวางเครื่อ เป็นของป่าหวงห้ามตามพรบ.ป่าไม้ ปี2484 คือ ห้ามขุดกวางเอามาขาย ห้ามส่งออก ต่างประเทศ และในขณะนี้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กำลังจะออกพรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งกำลังรอเข้าวาระ 2 เพื่อผ่านออกมาเป็นกฎหมายภายใน เดือนตุลาคมก็คงจะออกมาได้ ซึ่งพรบ. นี้จะคุ้มครองกวางเครื่อเป็นพืชป่า ผู้ใดที่ เก็บจัดหารรวบรวมพันธุ์พืชป่าจะต้องขอ อนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่หากผู้ใด ฝ่าฝืน มีโทษปรับ 400,000 บาท จำคุก 2 ปี หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

แต่อย่างไรก็ตามการอาศัยเพียง เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนั้น คงจะไม่ทั่วถึง ทั้งหมดต้องอาศัยมวลชนสัมพันธ์ ช่วยกันดูแลรักษาด้วยก็จะทำให้กฎหมาย เหล่านี้มีผลอย่างสมบูรณ์ มากที่สุด •

กวางเครื่อเป็นพืชป่า เป็น สมบัติของชาติร่วมกัน สิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องสร้าง สำนึกให้ชาวบ้าน รวมทั้ง ชุมชนเข้าใจ เห็นความ สำคัญ และเป็นสิ่งที่เรา ต้องหวงแหนไว้ เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป ในภายภาคหน้า